



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2555

### "บุญทรง" กอดข้าวสต็อก 5 ล้านตันแน่น

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับกรมการค้าต่างประเทศ ว่า สำหรับข้าวสารในสต็อกรัฐบาลนั้น ยังไม่มีแผนที่จะระบายออกในช่วงนี้ แต่ได้เร่งรัดให้มีการสีแปรสภาพข้าวเปลือกที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 ที่ยังเหลืออยู่ และส่งมอบเข้าโกดังกลางภายในสิ้นเดือน ก.พ. ซึ่งคาดว่าจะได้ข้าวสารเพิ่มอีกประมาณ 2.4 ล้านตัน จากที่มีการส่งมอบแล้ว 1.1-1.2 ล้านตัน เพื่อให้โรงสีว่าง และสามารถรองรับการรับจำนำข้าวนาปีที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ได้

นายบุญทรงกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศไปเพิ่มความร่วมมือในการทำตลาดข้าวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก โดยในเดือน มี.ค.นี้ มีแผนที่จะเดินทางไปหารือกับเวียดนาม เพื่อยกระดับความร่วมมือในการค้าข้าว หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ได้เคยมีการพูดคุยกันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ไปเพิ่มความร่วมมือในสินค้าอื่นๆ ด้วย ทั้งยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพด เพื่อไม่ให้มีการขายตัดราคากันและช่วยกันยกระดับราคา

"เราเป็นอาเซียนเหมือนกัน น่าจะคุยกันได้ และที่ผ่านๆ มาก็คุยกันมาบ้างแล้ว โดยเรื่องข้าว เป็นเรื่องต่อเนื้อที่จะต้องคุยกับเวียดนาม และไม่กังวลว่าจะเสียแชมป์ส่งออกข้าว เพราะเป้าหมายของรัฐบาลคือการขายข้าวให้ได้ราคาแพง และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ส่วนยางพารา ก็จะคุยกับมาเลเซีย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ก็คุยกับลาว กัมพูชา ซึ่งคิดว่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้" นายบุญทรงกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่มีแผนในการระบายข้าวในสต็อกที่คาดว่าจะมีสูงถึง 5.5 ล้านตัน เนื่องจากขณะนี้ตลาดยังเป็นของผู้ซื้อ เพราะอินเดียและเวียดนามยังคงมีข้าวส่งออกอย่างต่อเนื่อง และขายในราคาที่ต่ำกว่าไทยถึงตันละ 100 เหรียญสหรัฐ ทำให้ข้าวไทยแข่งขันได้ลำบาก

ที่มา ไทยโพสต์

### จับตาระบายข้าวเอื้อผู้ส่งออก-เมินเกษตรกร มกษจ้องชดไทยขจัดดับเบิลยูทีโอ

นายรัชชชัย เตชะเชษฐ อัครราชทูตที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้สหรัฐได้จับตาดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวของไทยอย่างใกล้ชิด ว่าไทยดำเนินนโยบายรับจำนำขัดกับระเบียบการห้ามอุดหนุนภายในประเทศของดับเบิลยูทีโอหรือไม่ โดยประเด็นที่สหรัฐให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในนโยบายรับจำนำข้าวของไทย ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณที่รัฐเปิดรับจำนำข้าว หรือจำนวนงบประมาณของรัฐบาล แต่สนใจการระบายข้าวออกจาก สต็อกของรัฐ ว่าระบายให้แก่ผู้ส่งออกรายใดบ้าง ในปริมาณเท่าใด เพราะหากมีการช่วยผู้ส่งออกเพียงรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ จะทำให้ ผู้ส่งออกรายนั้นมีต้นทุนในการส่งออกต่ำกว่าคู่แข่ง ไทยจะเข้าข่ายทำผิดข้อบังคับดับเบิลยูทีโอทันที เพราะเป็นการอุดหนุนการส่งออกในราคาต่ำ ไม่ใช่การอุดหนุนเกษตรกรผู้ยากไร้

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะผู้แทนการค้าระดับดับเบิลยูทีโอ ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทางสหรัฐมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นผู้สอบถามไทยว่ารายละเอียดนโยบายรับจำนำดำเนินการอย่างไร โดยสหรัฐอ้างว่าได้รวบรวมข้อมูลพบว่าไทยใช้เงินงบประมาณในการรับจำนำข้าวรอบที่ผ่านมา (ข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาลผลิต 2554-2555) มากถึง 100,000 ล้านบาท และยังเป็นกรรับจำนำข้าวทุกเมล็ดไม่จำกัดปริมาณ และไม่แยกกลุ่มฐานะของเกษตรกร ซึ่งไทยได้ชี้แจงแล้วว่าใช้เงินงบประมาณไปเพียง 19,000 ล้านบาทเท่านั้น และเคยขาดทุนในโครงการรับจำนำมากที่สุด 30,000 ล้านบาท ไม่ได้ใช้เงินมากตามที่สหรัฐเข้าใจ

"วันนี้ยังไม่มีใครฟ้องให้ดับเบิลยูทีโอเอาผิดไทย เพราะการรับจำนำข้าวของไทยไม่ได้ส่งผลให้ราคาข้าวตลาดโลกตกต่ำ ตลาดการค้าจึงยังไม่เสียหาย และไม่มีผู้เสียหายอะไร แต่ไทยต้องระวังตัวให้ดี หากเกิดเหตุไม่คาดฝันราคาข้าวตลาดโลกตกต่ำ หลายประเทศก็อาจจะโทษว่าสาเหตุมาจากไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนนโยบายรับจำนำข้าวคงต้องให้ฝ่ายการเมืองตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร" นายธวัชชัยกล่าว

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการคิดเรื่องระบายข้าว แต่จะให้รับจำนำข้าวรอบแรกที่จะหมดเขตในวันที่ 29 ก.พ. 2555 และให้รับจำนำต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด โดยล่าสุดมีข้าวเปลือกในโครงการกว่า 6 ล้านตัน และสีแปรไปแล้วประมาณ 1.1 ล้านตัน ซึ่งสั่งการให้เร่งสีแปรและส่งมอบให้เร็วที่สุด เพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนก.พ.ก่อนจะสิ้นสุดโครงการ โดยคาดว่าจะได้ข้าวสารประมาณ 2.4 ล้านตัน และเน้นให้ส่งออกข้าวที่มีคุณภาพมากกว่าเน้นเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด

**ที่มา ข่าวสด**

## **เล็งรับจำนำข้าวหอมมะลินาปรัง' พ้อค่าข้าวรวมตัวคัดค้าน หวั่นสูญเสียดตลาดส่งออก**

ผู้สื่อข่าวกระทรวงพาณิชย์รายงานว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง2555 ที่มีนางวัชร วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และราคารับจำนำ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 โดยมีการเพิ่มการพิจารณาการรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลินาปรัง(จ.สุรินทร์) ซึ่งปกติการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังจะรับจำนำแค่ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวปทุมธานี และข้าวเหนียว แต่ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาหารือเพื่อการพิจารณา ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งข้อสังเกตและแสดงความเป็นห่วง เพราะหากเปิดรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลินาปรังจริง ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ต่อการส่งออกข้าวไทยในอนาคต เพราะที่ผ่านมาต่างชาติจะรับรู้และยอมรับการปลูกข้าวหอมมะลินาปีเท่านั้น ปริมาณจำกัดเพียงพอกับการส่งออกในราคาที่สูง ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ(กชช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีนายเป็นประธานที่จะพิจารณาการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง 2555 อีกครั้ง

แหล่งข่าวจากสมาคมโรงสีข้าวไทยกล่าวว่า หากรัฐบาลอนุมัติรับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลินาปรังจริงในการประชุม กชช.สัปดาห์นี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และจะทำลายภาพพจน์และราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการรับจำนำข้าวหอมมะลินาปรัง เพราะวิตกเรื่องคุณภาพข้าวที่ต้องอาศัยความเหมาะสมของช่วงเวลาการปลูกอีกทั้งปริมาณข้าวหอมมะลิเหลือจากนาปีก็ไม่มาก จนต้องเปิดรับจำนำแหล่งข่าวกล่าวว่า พื้นที่จังหวัดสุรินทร์หรือบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล มีการพัฒนาปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อเก็บเกี่ยวในปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ปริมาณยังน้อยประมาณ 4-5 หมื่นตัน ซึ่งยังติดปัญหาในเรื่องคุณสมบัติเนื้อแป้งในข้าว ไม่เท่าข้าวเก็บในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน หากรับจำนำข้าวล็อตนี้แล้วไปรวมเป็นข้าวหอมมะลินาปีที่มีหลายล้านตัน และรับจำนำในราคารนโยบายเท่ากันที่ตันละ 2 หมื่นบาท/ตัน แต่คุณสมบัติต่างกัน ราคาสต็อกข้าวหอมมะลินาปีก็จะเสียไปด้วย เป็นเรื่องที่ต้องจับตาวางกชช.จะอนุมัติโดยไม่ถามความเห็นคณะกรรมการก่อน เป็นเรื่องที่ไม่สมควร คงต้องหารือและทำหนังสือคัดค้านต่อไปหากให้เปิดรับจำนำข้าวหอมมะลินาปรังจริง

**ที่มา มติชน**

## **เอฟเอโอเตือนปีนี้การค้าข้าวลด ไทยอาจประสบปัญหา**

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คาดว่าผลผลิตข้าวปี2554ทั่วโลกเท่ากับ721ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21.4ล้านตัน หรือ3%จากปี 2553ซึ่งผลผลิตในเอเชียเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาผลผลิตสูงขึ้นประกอบด้วยสภาพอากาศแปรปรวน โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 แต่ FAOคาดว่าเอเชียจะสามารถผลิตข้าวเปลือกได้ที่ 653ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 2553ที่ 3%

ส่วนประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีผลผลิตมากในปี 2554 ได้แก่ บังกลาเทศ จีน อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนามแต่คาดว่าอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ศรีลังกาและไทยจะมีผลผลิตลดลงเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่วนในแอฟริกาคาดว่าผลผลิตข้าวได้ 25.5ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 2553ที่1%ลาตินอเมริกาแคริบเบียน และโอเชียเนียคาดว่าผลผลิตอยู่ระดับดีส่วนออสเตรเลียและรัสเซียคาดว่าผลผลิตในระดับดีเช่นกัน แต่คาดว่าผลผลิตในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ลดลง

ในปี 2554 สถิติการค้าข้าวทั่วโลกอยู่ที่ 34.5 ล้านตัน คาดว่าในปี 2555 การค้าข้าวทั่วโลกจะลดลง 1 ล้านตัน หรือ5%เหลือ32.8ล้านตันเนื่องจากความต้องการในประเทศนำเข้าข้าวส่วนใหญ่ลดลง โดยประเทศที่นำเข้าข้าวลดลงในปี2555ได้แก่ บังกลาเทศ อินโดนีเซีย เนปาล ไนจีเรีย และฟิลิปปินส์ ส่วนในไทยการขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกคาดว่าจะส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกเพิ่มขึ้น ดังนั้นไทยอาจประสบปัญหาเนื่องจากประเทศผู้นำเข้าอาจซื้อข้าวจากคู่แข่งซึ่งอาจจำหน่ายข้าวในราคาถูกลงกว่า

ข้อจำกัดด้านผลผลิตอาจส่งผลกระทบต่ออาร์เจนตินา บราซิล พม่า สหรัฐฯ และอุรุกวัย ส่วนเวียดนามผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลกอาจไม่สามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมาย กัมพูชาจีนและปากีสถานกลับเพิ่มการส่งออกข้าวขณะที่อินเดียสามารถกลับมาส่งออกอีกครั้งหลังจากได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ศูนย์วิจัยกสิกรรม คาดราคาข้าวก.พ.55 ยังมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่าราคาข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จะยังมีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องจากเดือนมกราคม 2555 อันเป็นผลจากการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัว และปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และราคาขายส่งและราคาส่งออกก็มีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากการเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากอินเดียและเวียดนาม ทำให้การส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554

"แนวโน้มราคาข้าวส่งออกทั้งของไทยและเวียดนามยังอาจปรับลดลงได้อีกในระยะข้างหน้า โดยนอกจากจะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงจากอินเดียที่เพิ่มการส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งอย่างอย่างต่อเนื่องด้วยราคาที่ต่ำกว่าไทยและเวียดนามแล้ว ยังอาจถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มเติมในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนอีกด้วย โดยตามปัจจัยทางฤดูกาล ข้าวเวียดนามจะออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคม ส่วนข้าวนาปรังของไทยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน" ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย ระบุ

ในเดือนมกราคม 2555 ดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับ 188.93 หรือหดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2554(MoM) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากปริมาณข้าวที่เข้าโครงการรับจำนำยังต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล เนื่องจากชานาส่วนใหญ่ไม่ยอมยกยอกในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติในการขายข้าวให้กับรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าว และการขายข้าวให้ภาคเอกชนที่รับซื้อข้าวไว้เพื่อจำหน่ายในประเทศ ซึ่งได้รับราคาดีกว่าการส่งออก

ส่วนดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสี และดัชนีราคาส่งออกยังคงหดตัวต่อเนื่องจากในเดือนธันวาคม 2554 จากการที่ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากอินเดียและเวียดนาม โดยเฉพาะการแข่งขันในด้านราคา ส่งผลให้ผู้ส่งออกข้าวของไทยปรับลดราคาส่งออกข้าว แต่ราคาข้าวของไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าคู่แข่ง ดังนั้น การรับซื้อข้าวเพื่อการส่งออกลดลงด้วย ซึ่งส่งผลต่อทั้งราคาส่งออกและราคาขายส่งหน้าโรงสี โดยดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีในเดือนมกราคม 2555 อยู่ในระดับ 180.42 หดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า(MoM) ส่วนดัชนีราคาส่งออกข้าวทุกประเภทของไทยหดตัวไปอยู่ที่ระดับ 178.89 หรือหดตัวร้อยละ 3.5 MoM แต่ทั้งดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสี

และดัชนีราคาส่งออกข้าวทุกประเภทยังขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน(YoY) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 YoY และร้อยละ 10.1 YoY ตามลำดับ เนื่องจากข้าวยังอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าในเดือนมกราคม 2554

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกข้าวไทยยังอยู่ในฐานะเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศคู่แข่ง โดยราคาส่งออกข้าวของไทยสูงกว่าเวียดนามประมาณ 80-85 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้าว) และสูงกว่าอินเดียประมาณ 59-135 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แม้ว่าในช่วงเดือนมกราคม 2555 อินเดียปรับเพิ่มราคาส่งออกข้าว 5-20 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เนื่องจากรัฐบาลอินเดียอนุมัติให้มีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอีก 3-4 ล้านตัน ทำให้ผู้ส่งออกข้าวของอินเดียไม่ต้องตัดราคาส่งออกเพื่อชิงโควตาส่งออกข้าวที่เดิมกำหนดไว้เพียง 2 ล้านตัน เท่านั้น

สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามจากนี้ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดการณ์ปริมาณการผลิตข้าวปีเพาะปลูก 2554/55 เบื้องต้นว่าจะมีประมาณ 31.47 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีเพาะปลูก 2553/54 แยกเป็นข้าวนาปี 20.36 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.2 เนื่องจากข้าวเปลือกเจ้านาปีบางส่วนเสียหายจากน้ำท่วม และข้าวนาปรัง 11.11 ล้านตัน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 9.6 ซึ่งนับว่าเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากน้ำในเขื่อนต่างๆ อยู่ในระดับสูง ทำให้รัฐบาลไม่ได้จำกัดการปลูกข้าวนาปรังเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคารับจำนำข้าวเปลือกอยู่ในเกณฑ์สูง จึงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้น

มาตรการจํานําราคาข้าวนาปีที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ ต้องรอดูว่ารัฐบาลจะมีมาตรการรับจํานําราคาข้าวปรังต่อหรือไม่ และจะกำหนดราคารับจํานําในระดับใด

การแข่งขันในการส่งออกนั้น คาดว่าการแข่งขันกับเวียดนามจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยคาดว่าหมายว่าข้าวของเวียดนามจะออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคม 2555 ซึ่งล่าช้ากว่าปีปกติประมาณ 1 เดือน ส่งผลให้การแข่งขันในการส่งออกข้าวจะรุนแรงในช่วงไตรมาส 2/2555 นอกจากนี้ เวียดนามเพิ่มความหลากหลายในการส่งออกข้าว โดยในปี 2555 เวียดนามเพิ่มการส่งออกข้าวหนึ่งเป็น 400,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.3 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันในตลาดข้าวหนึ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น

ขณะที่อินเดียประกาศอนุมัติให้ส่งออกข้าวขาวและข้าวหนึ่งอีก 3-4 ล้านตันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา จากที่เคยกำหนดไว้ในเดือนกันยายน 2554 ที่ 2 ล้านตัน และได้มีการส่งออกไปแล้ว 1.96 ล้านตัน (จนถึงช่วงต้นเดือนมกราคม 2555) ทั้งนี้ เนื่องมาจากมีการคาดการณ์ว่า ปริมาณข้าวในช่วงฤดูร้อนปี 2554/55 อาจเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 87.1 ล้านตัน (ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน) ขณะที่ปริมาณสต็อกข้าวของรัฐบาลซึ่งอยู่ที่ระดับ 29.8 ล้านตัน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ก็มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 11.8 ล้านตัน

ซึ่งประเทศของอินเดียนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่านอกจากจะกดดันราคาข้าวส่งออกทั้งของไทยและเวียดนามในระยะข้างหน้าเพราะราคาที่ต่ำกว่า แล้วยังอาจถูกกดดันจากการคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดเพิ่มเติมในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนใกล้เคียงกับผลผลิตของเวียดนามและไทย โดยตามปัจจัยทางฤดูกาลข้าวเวียดนามจะออกสู่ตลาดมากในเดือนมีนาคม ส่วนข้าวนาปรังของไทยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 2555 มีจำนวน 279,266 ตัน มูลค่า 153.650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 42.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 โดยในเดือน ม.ค. มีการส่งข้าวไปยังตลาดในแถบเอเชีย 228,263 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 81.7%

นายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ได้ลงนามในแผนพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ สำหรับปี 2011-2020 และวิสัยทัศน์สำหรับปี 2030 โดยได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกข้าวไว้ที่ 23.75 ล้านไร่ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและเพื่อการส่งออก

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ผลิตข้าวจากจังหวัดก่าเมา (Ca Mau) ได้รับการรับรองข้าวที่ปลูกด้วยวิถีธรรมชาติและไม่ใช้สารเคมีใดๆ จากองค์กร BIO Organic และโบรรับรอง Organic Foods ภายใต้กฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิกของสหรัฐ

นายริชาร์ด เดอ โบร์ ผู้อำนวยการบริษัทยูเนียนเวียดนาม (The international Control Union) ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเนเธอร์แลนด์ ที่ทำหน้าที่ประเมินและรับรองข้าวออร์แกนิก กล่าวว่า บริษัทร่วมทุนเวียดนาม (Vien Phu JSC) เป็นบริษัทข้าวแห่งแรกในเวียดนามและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับมอบใบรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ข้าวของบริษัทเวียดนาม (Vien Phu) จะมีตราประทับว่า "Certified Organic Foods" ที่จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลง รวมทั้งปุ๋ยเคมี สีสผสมอาหาร สารเจือปน และสารกันบูด

ดร.เวียด ดั่ง เหงียง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อมภาคใต้ กล่าวว่า การรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกมีคุณค่ามากกว่าการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) และผลิตภัณฑ์ที่มีตราประทับอาหารออร์แกนิกในเวลานี้เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากของผู้บริโภคทั่วโลก เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ข้าวออร์แกนิกเวียดนามจะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและจะสามารถเข้าสู่ตลาดที่มีข้อจำกัดเข้มงวดเช่นสหภาพยุโรปและอเมริกาเหนือได้ นายริชาร์ด เดอ โบร์ ระบุ

ขณะเดียวกัน นายหวอ มิงชาย ซีอีโอบริษัทเวียดนาม กล่าวว่า บริษัทกำลังเจรจาส่งออกข้าวกับลูกค้าต่างประเทศหลังจากได้รับการรับรอง

"แม้ว่าผลผลิตข้าวในช่วงเริ่มแรกจะยังอยู่ในระดับต่ำ แต่คาดว่าบริษัทจะสามารถผลิตข้าวได้สูงสุดถึง 5 ตันต่อ 6.25 ไร่ ในปี 2558" นายชาย กล่าว และว่าบริษัทเวียดนามจะร่วมมือกับเกษตรกรท้องถิ่นกว่า 20,000 ราย ขยายพื้นที่ปลูกข้าวออร์แกนิกให้ได้ทั้งหมด 125,000 ไร่

"หากเจ้าหน้าที่จังหวัดสนับสนุนโครงการนี้ จ.ก่าเมาจะมีพื้นที่ปลูกข้าวออร์แกนิกได้มากถึง 625,000 ไร่" นายชาย กล่าว

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ [ASTVผู้จัดการออนไลน์](http://ASTVผู้จัดการออนไลน์)

## กัมพูชา

สำนักข่าวทางการกัมพูชา รายงานว่า บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชาได้เป็นแกนนำ ก่อตั้งสมาคมขึ้นอีกแห่งหนึ่งในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นแห่งที่สองถัดจากสมาคมผู้ค้าข้าว โดยมีจุดประสงค์ช่วยขยายการส่งออกให้ได้ยอดถึง 1 ล้านตันต่อปีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตามนโยบายรัฐบาลที่จะทำให้กัมพูชาเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อีกหนึ่งในภูมิภาคนี้

ออกญา ลิม บุน เฮง (Oknha Lim Bun Heng) ประธานสมาคมส่งออกข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Export Association) หรือ CREA กล่าวว่า "เราอยากจะรวบรวมเอาเจ้าของโรงสี เจ้าของกิจการขนส่งและผู้ส่งออกไว้ด้วยกัน เพื่อผลักดันยอดส่งออกเป้าหมาย 1 ล้านตันของกัมพูชาในปี 2558"

ออกญา บุน เฮง ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทลอรองต์อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต (Laurent Import/Export) กล่าวว่าปีที่แล้วบริษัทนี้เพียงแห่งเดียวส่งออกได้ 30,000 ตัน คาดว่าปีนี้จะทำได้ 50,000 ตัน สำนักข่าวกัมพูชากล่าว

นายเหมมาธูรา (Mao Thora) ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า หากทุกฝ่ายรวมกันได้ เป้าหมาย 1 ล้านตันดังกล่าวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทั้งสิ้น

ตามตัวเลขอย่างเป็นทางการของกระทรวงนี้ ปีที่แล้วก็มพูชาส่งออกข้าวทั้งหมด 170,700 ตัน ทำเงินได้ 104 ล้านดอลลาร์ เทียบกับปี 2553 ที่ขายได้ 140,200 ตัน และมูลค่า 35 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

กัมพูชากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อส่งออกข้าวสารให้ได้ตามเป้าในอีก 3 ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นขีดหมายสำคัญสำหรับการส่งออกข้าว

หลายปีมานี้รัฐบาลได้เซ็นสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากจีนกับคูเวตหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างระบบชลประทาน ขยายพื้นที่นา จัดหาปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกรชาวนานทั่วประเทศ ให้ทำนาได้ปีละ 2-3 ครั้ง

กัมพูชาเพิ่งจะมีโรงสีขนาดใหญ่ทันสมัยได้มาตรฐานโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยนักลงทุนจากจีน และแห่งที่ 2 จะเป็นของนักลงทุนจากฝรั่งเศส ซึ่งจะทำให้กระบวนการส่งออกข้าวครบวงจรและ ส่งออกเองได้มากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออกผ่านบริษัทนายหน้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (The Myanmar Rice Industry Association; MRIA) ระบุว่า ในปี 2011 ที่ผ่านมา พม่าสามารถส่งออกข้าวไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ทั้งสิ้น 700,000 ตัน แต่ในปีนี้ ทางกรมตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกข้าวให้ได้อีกเท่าตัวเป็น 1.5 ล้านตัน และจะเพิ่มปริมาณการส่งออกเป็น 2 ล้านตันในปีหน้า ก่อนจะส่งออกให้ได้ปีละ 3 ล้านตัน ภายในปี 2015 ซึ่งจะส่งผลให้พม่ากลายเป็นหนึ่งในชาติผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เช่นเดียวกับไทย เวียดนาม และอินเดีย

ทั้งนี้จากนโยบายของรัฐบาลที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าตลาดประมาณ 10% ซึ่งเริ่มในช่วงกลางเดือนนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้มีการเพาะปลูกมากขึ้น

ด้านแหล่งข่าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดการค้าข้าวรายหนึ่งระบุว่า ข้าวจากพม่าจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับข้าวไทย เวียดนามและอินเดีย และอาจแย่งตลาดข้าวของทั้ง 3 ประเทศ โดยเฉพาะตลาดในทวีปแอฟริกา อินเดีย เอเชีย และฟิลิปปินส์

สมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า (MRIA) ระบุว่า บริษัท Toyota Motors ได้ยื่นข้อเสนอผ่านตัวแทนขอซื้อข้าวพม่า 300,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agricultural Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าวของฟิลิปปินส์ ณ วันที่ 1 ม.ค. มีจำนวน 2.62 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 77 วัน อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวในขณะนี้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 23.3% ซึ่งมีจำนวน 3.42 ล้านตัน และลดลงจากเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมาประมาณ 15.2%

ทั้งนี้ สต็อกข้าวทั้งหมดอยู่ในมือขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ประมาณ 1.04 ล้านตัน (คิดเป็นสัดส่วน 40%) อยู่ในภาคครัวเรือนประมาณ 980,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 37%) และอยู่ในคลังของเอกชนประมาณ 600,000 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 23%)

องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวจำนวน 187,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงที่ทำไว้กับ WTO (The minimum access volume; MAV) ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลกำหนดไว้ที่ 350,000 ตัน โดยการนำเข้าตามโควตานี้ผู้นำเข้าจะเสียภาษีในอัตรา 40% ขณะที่การนำเข้านอกโควตาที่กำหนดไว้ที่อัตรา 50% ทั้งนี้ NFA จะรับข้อเสนอถึงวันที่ 3 ก.พ.นี้

การประมูลนำเข้าข้าวในครั้งนี้ เป็นคนละส่วนกับที่รัฐบาลจะจัดสรรโควตานำเข้าข้าวในปีนี้อีกจำนวน 500,000 ตัน ซึ่งจะจัดสรรให้กับบริษัทเอกชนและกลุ่มเกษตรกร

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวของอินเดียยังคงอยู่ในระดับทรงตัวจากปัจจัยทางด้านความต้องการข้าวจากต่างประเทศ ขณะที่ค่าเงินรูปีก็แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐได้ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน โดยข้าวขาวราคาอยู่ที่ 455-465 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับสัปดาห์ก่อน

รัฐมนตรีกระทรวงการอาหาร (Food Minister) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมในวันที่ 7 ก.พ. เพื่อพิจารณาอนุญาตส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดีเพิ่มเติม และอาจจะมีการปรับลดราคาส่งออกขั้นต่ำของข้าวบาสมาดีลงอีก 200 เหรียญสหรัฐ จากปัจจุบันกำหนดไว้ที่ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรืออาจจะยกเลิกการกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ

ทางการอินเดียประมาณการว่าในปีการผลิต 2011/12 นี้ผลผลิตธัญพืชจะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมาก โดยคาดว่าผลผลิตธัญพืชทุกชนิดจะมีจำนวนรวม 250.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีก่อนที่มีจำนวน 244.8 ล้านตัน โดยผลผลิตข้าวคาดว่าจะมีจำนวน 102.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนที่มีจำนวน 95.98 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตข้าวสาลีคาดว่าจะมีจำนวน 88.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนที่มีจำนวน 86.87 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (The National Development and Reform Commission; NDRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจระดับสูงสุดของประเทศ ประกาศจะปรับขึ้นราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำสำหรับปี 2555 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวกันมากขึ้น

การปรับขึ้นราคารับซื้อข้าวดังกล่าวนับเป็นการดำเนินการเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมปริมาณการผลิตและรายได้ของเกษตรกร

แถลงการณ์ซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ NDRC ระบุว่า ราคารับซื้อข้าวเมล็ดยาว (indica) ต้นฤดู (The minimum purchase price for early indica rice) จะเพิ่มขึ้นเป็น 120 หยวน (ประมาณ 19.01 เหรียญสหรัฐ) ต่อ 50 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 18 หยวนจากราคาในปีก่อน

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ปรับขึ้นราคาข้าวเมล็ดยาวที่เพาะปลูกในช่วงกลาง-ปลายฤดู (The price for mid-and-late indica rice) เป็น 125 หยวน (19.8 เหรียญสหรัฐ) ต่อ 50 กิโลกรัม ซึ่งเพิ่มขึ้น 18 หยวนจากในปีก่อน และปรับขึ้นราคาข้าวเมล็ดสั้น (japonica) เป็น 140 หยวน (22.18 เหรียญสหรัฐ) ต่อ 50 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 12 หยวนจากในปี 2554

ทั้งนี้ ข้าวและข้าวสาลีต่างก็เป็นธัญพืชหลักของจีน โดยผลผลิตธัญพืชของจีนได้เพิ่มขึ้นสู่ 571.21 ล้านตันในปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

หน่วยงานของรัฐบาลกลางจีนระบุในเอกสารนโยบายปี 2555 ว่า จีนจะยังคงเพิ่มการลงทุนและให้เงินอุดหนุนด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพการผลิต

นอกจากนี้ จีนยังจะให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมสำหรับแหล่งผลิตธัญพืชที่สำคัญ เกษตรกรรายใหญ่ และสหกรณ์การเกษตร โดยเงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกธัญพืชจะเพิ่มสูงขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)